

Trường Trung học cơ sở Giang Biên tổ chức cuộc thi “Sứ giả du lịch” năm học 2024-2025.

Với mục đích tạo sân chơi bổ ích nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của học sinh phát huy tinh thần yêu nước, yêu Long Biên, Hà Nội; lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”. Sáng 23/12/2024, trường THCS Giang Biên vui mừng tổ chức Cuộc thi “Sứ giả du lịch” năm học 2024 – 2025.

Mở đầu cuộc thi là văn nghệ chào mừng, tập thể 7A5 đã mang đến tiết mục múa trên bài hát *Em xinh* mang một âm hưởng dân gian pha lẫn hiện đại. Bài hát sử dụng hình ảnh “em” thể hiện sự tươi mới, tràn đầy sức sống. Cô gái trong bài hát dù trải qua những thăng trầm, khó khăn, nhưng vẫn giữ được bản sắc, tình yêu trong sáng và nguyên vẹn tình cảm.

Phần đầu tiên là giao lưu với khán giả học sinh toàn trường trả lời nhanh các câu đố về Hà Nội giúp học sinh khám phá, hiểu biết và bảo tồn những giá trị văn hóa đặc sắc của thủ đô.

Phần tiếp theo cuộc thi của 2 đội chơi: Đội lữ hành và Đội thám hiểm, hai đội lần lượt dành quyền trả lời các câu hỏi. Cả hai đội đều rất xuất sắc trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm để ghi được điểm số ngang bằng nhau.

Phần cuối cùng là giới thiệu một danh lam thắng cảnh, cầu Long Biên và chùa Một Cột – đây là hai danh lam, thắng cảnh nổi bật của thủ đô. Cầu Long Biên là một công trình kiến trúc mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa và tinh thần, với thiết kế độc đáo và tuổi thọ lâu dài, cầu Long Biên trở thành một biểu tượng của thủ đô Hà Nội. Cây cầu mang đậm dấu ấn thời gian với những mảng sắt gỉ, những đường cong uyển chuyển, là điểm nối liền giữa quá khứ và hiện tại. Cầu Long Biên không chỉ là một công trình giao thông mà còn là một phần không thể thiếu trong ký ức của người dân Hà Nội. Chùa Một Cột được xây dựng vào thế kỷ 11 dưới triều đại Lý Thái Tổ, đây không chỉ là một công trình tôn giáo, mà còn là biểu tượng của sự bền vững, thanh tịnh và những giá trị văn hóa, tâm linh sâu sắc của dân tộc Việt Nam. Hai công trình kiến trúc đã mang đậm dấu ấn của văn hóa của thủ đô Hà Nội.

Qua 3 phần thi đầy sôi động và căng thẳng, các đội thi đều rất xuất sắc. Ban giám khảo đã trao thưởng cho thành viên của các đội.

Dưới đây là một số hình ảnh của cuộc thi.



Tiết mục múa chào mừng của tập thể 7A5





Học sinh hào hứng tham gia trả lời câu hỏi





Hai đội chơi: Đội lữ hành và Đội thám hiểm





Học sinh tham giới thiệu danh lam thắng cảnh





BGH trao thưởng cho các đội thi